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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
ประจำเดือนสิงหาคม 

                                                                    วนัที่ 16 สิงหาคม 2566  เวลา  08.30 น. 
                                                                    นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
                                                                    ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ  
                                                                    กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการ 
                                                                    ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  ประจำปี 
                                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11/2566  ประจำเดือน  
                                                                    สงิหาคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล 
                                                                    ข่าวสารของเทศบาลฯให้กับคณะกรรมการชุมชน  
                                                                    คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับทราบ และเป็นเวทีใน 
                                                                    การรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  
                                                                    รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการดำเนินการ 
                                                                    ต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่   
                                                                    เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นในการมีส่วนร่วม 

1.นายจีน  ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้สอบถามเรื่องเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ชุมชนที่ยังไม่ได้ทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ ที่ยังไม่ชัดเจนในส่วนนี้จะได้ตอนไหนก็ยังไม่ทราบมีแต่ท่านนายกว่าจะได้  จะให้
ทางจังหวัดเร่งดำเนินการก่อนก็ใช่อยู่ แตเ่ห็นท่านนายกว่าเราก็มีเงินอยู่ ท่านนายกทำไมไม่สำรองจ่ายไว้ก่อนแล้วก็ค่อย
นำเรื่องดำเนินการในส่วนนั้นก็ได้ ท่านนายกว่ามีเงินก็จ่ายไปก่อนก็ได้ระเบียบมันมีอยู่แล้วถ้าเขาเซ็น ต์มาคุณก็เอา
ระเบียบมาแนบกับการจ่ายเงินไปก็จบ 

- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ในส่วนนี้ต้อง
เห็นใจข้าราชการด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินใช้เงิน มันตามระเบียบถามในใจผมถ้ามันไม่ผิดระเบียบผมเซ็นเบิกให้
ตั้งแต่ 2 เดือนก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะโทรติดต่อหาท้องถิ่นจังหวัดอีกที 

2.นายจีน  ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้สอบถามเรื่องประชุมประจำเดือนทุกเดือนผมมองดู
แล้วว่ามันไม่เป็นแนวเดียวกันทั้งหมดคณะกรรมการชุมชนปกติเราต้องมา 5 คนในแต่ละชุมชน แต่ท่านจัดประธานกับ
แม่บ้านชุมชนละ 2 ท่าน รวม 2 คน ผมอยากให้เป็นแนวเดียวกันมาทั้ง 5 คนจะได้รู้ปัญหาต่างๆ ไปบอกไม่ใช่ แค่ว่า
ประธานกับแม่บ้านรู้ เพราะบางครั้งก็ไม่มีเวลาที่จะไปคุย ประชุมประจำเดือนเดือนนี้ก็ยังไม่มีแบบฟอร์มออกมาที่จะ
ดำเนินการในส่วนนี้ และ เรื่องเสือผ้า การใส่เสื้อผ้าแต่ละคนมันฟรีสไตล์เกินไปผมว่ามันไม่ใช่ ฝากถึงคณะผู้บริหารด้วย
เพราะว่าการดำเนินให้เป็นแนวเดียวกันควรตัดเสื้อให้เขาหน่อย อยากให้ใส่เสื้อสีกากีเหมือนผู้ใหญ่บ้านเพราะเราเป็น
หน่วยงานหนึ่งของรัฐ จากที่ไปเห็นเทศบาลที่อำเภออื่นมาหลายๆ ที่เขาก็ใส่เป็นสีกากีกัน ประชุมเป็นวันจันทร์ก็ได้แล้ว
ให้ใส่ชุดสีกากีมาทุกคน อย่าง อปพร. ท่านก็ตัดให้ทั้งหมวกทั้งเสื้อนอกเสื้อในกางเกงรองเท้าเข็มขัดท่านตัดให้เขาได้ ฝาก
ท่านคณะผู้บริหารฝากท่านทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างท่านปลัดที่ดูแลงบประมาณก็ให้ดูแลจุดนี้ด้วย คณะกรรมการ
จะได้เป็นแนวเดียวกันในการประชุมจะได้เรียบร้อยและเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล มีความภาคภูมิใจ 
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- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า มีการพูดคุย
กันอยู่ในส่วนนี้ เพราะการประชุมองค์กรละ 195 ท่าน เป็นงบประมาณใหม่ ซึ่งในงบประมาณใหม่นั้นต้องอย่าลืมว่า
การมาประชุมก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงถ้าไม่มีเบี้ยเลี้ยงผมเรียกมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้ว ต้องให้ระยะเวลาสักหน่อย เพราะตอนนี้
ทางสมาชิกทั้ง 18 ท่านก็อยากพบปะชุดประธานชุมชนมีคณะกรรมการมาทั้งหมด 195 ท่าน และก็จะมีการประชุม
ของกลุ่มสตรีแม่บ้านก็ต้องมาครบ 195 ท่านเช่นกัน เราก็ต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมอีก   อสม. ประชุมทีเดียว 215 ท่าน
อาจจะมี 2 เดือนครั้งหรือเดือนละครั้ง แล้วแต่โอกาสเพราะว่า อสม. จะประชุมประจำเดือนแต่ละเขต  แต่ละศูนย์อยู่
แล้วแต่ตรงนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ อธร. ขึ้นมาอีก 1 ชุดชุดละ 195 ท่านเช่นกันแต่ใ น อธร. จะ
ประชุมเป็นไตรมาสปีนึงอาจจะประชุม 4 ครั้ง แต่ประธานชุมชนกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชุมทุกเดือนน ก็ต้องขอเวลา
สักหน่อย ส่วนใน 195 ท่านนี่ต้องมีใบลาป่วยใคร เพราะตอนนี้โดยเฉพาะกลุ่มคณะประธานชุมชนรับเงินเดือนทุกเดือน
ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทางสมาชิกกับผู้บริหารจะทำให้ดีที่สุด 

3. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. สอบถามเกี่ยวกับการฝึกอบรม อปพร.ที่ได้มีการ
อบรมเสร็จสิ้นไปแล้วและได้มีการวัดตัวเพื่อตัดชุดไปแล้วนั้นเมื่อไรจะได้ชุด และเสนออยากให้ มีการจัดสวัสดิการให้
คณะกรรมการชุมชนด้วย เช่น ค่ารักษาพยายบาล เป็นต้น 

- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้สอบถามรองปลัดเทศบาล (รองหนุ่ม) 
ในที่ประชุม ได้คำตอบว่าจะได้รับมอบในวันที่ 20 กันยายน 2566 และจะขอหารือกับทางท่านปลัดก่อนเกี่ยวกับ
สวัสดิการของคณะกรรมการชุมชนเพราะยังไม่มีระเบียบรองรับแต่คร่าวจะเอาให้ได้อย่างอสม.เลย 

4. นายอนุชา  พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วทรานี ไดส้อบถามในที่ประชุมเรื่องการแจ้งเหตุด่วนต่างๆ 
ผ่านไลน์ทำทันที เช่น ต้นไม้ล้ม ท่อแตก น้ำท่วม เพื่อให้กอง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงมาจัดการ ยังยึดตามกฎระเบียบเดิม
หรือไม่คือเรื่องที่ด่วนต้องทำก่อน โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าที่ตกลงกันไว้ว่า 1-2 วัน แต่เรื่องตัดหญ้ามีปัญหาเรื่องคิวอย่าง
มากโดยเฉพาะเรื่อง เพราะไม่มีการบอกวันเวลาที่ชัดเจน ทำให้ไม่รู้ว่าจะมาทำวันไหน จะได้ไม่มีการลัดคิว อยากให้ลง
วันที่ด้วยว่าแจ้งเมื่อไหร่จะเข้าดำเนินการวันไหนเพราะว่าท่านประธานทุกคนจะได้แจ้งลูกบ้านได้ว่าเขาจะมาดำเนินการ
เมื่อไหร่ 

- นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า เมื่อวานมีการ
ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเราก็ได้เอาประเด็นนี้เข้าไปนั่งคุยในที่ประชุมในหน่วยทำทันทีอย่างที่ ท่านประธานอนุชา
บอกเรามองในเรื่องของเอาสาธารณสุขก่อนตอนนี้สาธารณสุขคิวตัดหญ้ายาวมากตอนนี้ถึงประมาณอาทิตย์ที่ 2 เดือน
กันยายนแล้ว ที่ว่าต้องทำส่วนวันหยุดเจ้าหน้าที่เราไม่ได้หยุดเลยเจ้าหน้าที่เราออกมาปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำให้การตัด
หญ้าดำเนินการให้ทั่วถึงทุกๆ ท่านก็เลยคิดกันว่าเราจะทำแบบนี้ทุกวันจันทร์เราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งตารางเข้าไปให้
ทางประธานชุมชนทุกท่านได้เห็นว่าตอนนี้คิวอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างแล้วถ้าท่านแจ้งมาก็อย่างที่ท่านอนุชาได้บอกมาก็
จะทำตามนั้นก ็คือว่าจะมีการแจ้งไปว่าคิวของท่านจะได้ประมาณวันไหน แต่ในการทำแบบนี้ก็อย่างที่ท่านนายกบอกเรา
จะมองในเรื่อง ถ้ามันมีเหตุด่วนสำคัญเข้ามา อันนี้เราจะทำเหตุด่วนก่อน อย่างเรื่องของกองช่างภัยพิบัติอะไรต่างๆ ถ้า
ภัยพิบัติเข้ามาเราจะต้องบรรเทาทุกข์ให้กับพี ่น้องประชาชน ดังนั ้นเราจะเรียงลำดับความสำคัญ ถ้าไม่มีลำดับ
ความสำคัญเราก็จะทำตามควิ แล้วก็รวมถึงงานป้องกันของเราคิวตัดต้นไม้ตอนนี้ใน 1 อาทิตย์นี้เป็นจะออกไปที่ไหนบ้าง
เพื่อที่ทางสมาชิก พี่น้องประชาชนและทางประธานชุมชนจะได้รับทราบว่า ตอนนี้เราจะแก้ปัญหาแบบนี้ก่อนแล้วลอง
รันงานดูว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกลับมา ถ้าเกิดเราดำเนินการไปแล้วแล้วมันมีความติขัดมันก็อยากให้ทางประธาน
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ชุมชนหรือทางสมาชิกสะท้อนสะท้อนภาพกลับมาพวกเราจะเอาไปพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ตอนนี้เราจะทำ
ตารางแล้วก็แจ้งให้ผ่านไลน์ให้ทราบก่อน 

5. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้ร้องเรียนกับ นายวรพล ภัคสุขชัย รอง
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องคนบ้าของชุมชน บ.ข.ส. จะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง สืบเนื่องจาก
เคยโดนตำรวจจับไปแล้วก็ปล่อยออกมาอีก ซึ่งมันเป็นหาเป็นปัญหาเดือดร้อนของในชุมชนมีการทำลายทรัพย์ ไปแจ้ง
ความแล้ว ขึ้นโรงพัก 2-3 รอบ แต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามนี้ทางเทศบาลท่านรองปิงจะมีวิธีช่วยเหลือ
ทางชุมชนยังไงได้บ้าง และเรื่องงานพระราชพิธี การมีงานพระราชพิธีและมีหนังสือเรียนเชิญประธานไปร่วมกิจกรรมไม่
มีจุดยืนให้ประธานนั่งเลย ฝากเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอำเภอจัดหรือทางเทศบาลจัด 

- นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ได้ปรึกษากับ
ทางตำรวจแล้วเมื่อกี้ตำรวจก็มาได้ เมื่อสักครู่ตำรวจได้โทรเข้ามาตอนนี้คนบ้าอยู่ในห้องน้ำวัดจันทร์ฯ ซึ่งกำลังส่งเทศกิจ
แล้วก็ตำรวจไปล้อมจับอยู่เพราะตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ำพอจับเสร็จเราได้ประสานกับทางโรงพยาบาลไปแล้วคราวนี้ทาง
โรงพยาบาลก็จะส่งเข้าไปในจิตเวช อย่างครั้งที่แล้วเขาเข้าไปในจิตเวชบำบัดเสร็จคิดว่าดีแต่ออกมาหนักกว่าเดิม ซึ่งเรา
ได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลไปแล้วว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้ เราก็เลยทำอีกอันนึง คือประสานกับทาง พมจ.เพราะออกจาก
จิตเวชเสร็จจะพาไปวัดสวนแก้วซึ่งไม่รู้จะเป็นทำให้ทางนู้นลำบากใจหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เก็บไว้เป็นความลับก่อน ช่วย
ประสานให้เขาไปอยู่ทางนั้นเผื่อจะจิตใจสงบลงก็นนำเรียนในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนวันนี้จะล้อมจับเลย 
ส่วนในเรื่องงานราชพิธีต่างๆ ตรงนี้ผมจะเข้าไปคุยกับทางอำเภอ ว่าอำเภอจะสถานที่ส่วนนึงให้กับทางชุมชนของเราว่า
จะนั่งตรงช่วงไหนอะไรยังไงได้บ้างอีกที 
 

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
 มีเข้าร่วมการประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน  คณะกรรมการเครือข่าย  กลุ่ม
เยาวชน  กลุ่มอาสาสมัคร  กลุ่มผู้สูงอายุ  คณะกรรมการกองทุนชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ องค์กรชุมชนย่อย  หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

ผลจากการมีส่วนร่วม 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ ในส่วนที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ และได้กำชับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มกับประชาชนที่มีข้อสงสัย และหากประเด็นข้อสงสัยจากการประชุมในครั้งนี้ ยังตอบ
ประชาชนไม่ได้กใ็ห้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนต่อไป 
 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
 จากการประชุม ฯ ครั้งที่ 11/2566  ได้มีข้อหารือเก่ียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเทศบาลได้ทำ
หนังสือขอยกเว้นระเบียบจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 และหนังสือซักซ้อมฯ พร้อมทั้ง 
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัต่อไป 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วันพุธที่  16  สิงหาคม  2566  เวลา 08.3๐ น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. พิธีมอบบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ประจำปี 2566 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้

มอบบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่  ทั้ง  39  ชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้นำไปใช้
ประกอบการบริหารงานในชุมชน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้าน

ไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุกรรโชกแรง โดยให้ประชาชนที่มี อาคาร บ้านเรือน อยู่บริเวณ
ใกล้กับทุ่งนา และท่ีโล่งแจ้งได้เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. เรื่องการปลูกต้นคูน ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัด โดยขอขอบคุณทางคณะกรรมชุมชน กลุ่มสตรี
แม่บ้าน ที่มาร่วมกิจกรรมการปลูกต้นคูณที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเมื่อ เดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย 
จังหวัดขอนแก่น ให้ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไดท้ราบ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะ
มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ตัว ดังนี้ 
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1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 3 มาด้วยสิทธิของปวงชนชาว
ไทย มาตรา 48 วรรค 2 เรื่องของบุคคลที่เกิน 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพย่อมได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ซ่ึงเป็นกฎหมายหลัก กฎหมายใดก็จะขัดไม่ได้   

2. พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ปี 2546 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพให้จ่ายเป็นรายเดือนอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ซ่ึงออก ปี 2546 แต่รัฐธรรมนูญออกปี 2560 ทำให้ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุจะไปขัดรัฐธรรมนูญ 
ดังนั ้นกรมกิจการผู ้สูงอายุจึงหาหรือข้อกฎหมายตัวนี ้ไปที ่กฤษฎีกา กฤษฎีกาก็ตีความออกมาว่าขัด ต่อ
รัฐธรรมนูญ   

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้ออก ปี 2552 ตัวนี้กำหนด
ไว้ว่าผู้มีสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการอ่ืนจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือท้องถิ่นซึ่งขัดเหมือนกัน พูดง่ายๆ 
สวัสดิการอื่นที่เคยได้รับจากรัฐใครเคยได้จะไปรับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ได้ กรมกิจการผู้สูงอายุเลยหารือไปกฤษฎีกา
ซึ่งได้ตีความความกลับมา เป็นที่มาของว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ออก
ระเบียบมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ออกมาก็คือตัวหลักที่เป็นข้อขัดคือข้อ 4 (4) ก็คือเรื่อง
อายุเกิน 60 ปี แล้วก็ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ดังนั้น ในข้อกฎหมายตัวนี้ผู้ที่เคยได้รับอยู่เดิมรับต่อไป 
เพียงแต่ว่ารายได้ไม่เพียงพอกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้ 3 หลักเกณฑ์ ซึ่งทำให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
กำลังประชุมว่าจะใช้หลักเกณฑ์ไหนมาเป็นตัวกำหนดว่ามีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  

1. ค่าจ้างค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ  
2. การเสียภาษี   
3. เส้นรายได้ความยากจนทีก่ำหนดโดยสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  

กฎหมายทั้ง 3 ตัว ที่กล่าวมาข้างต้น กฤษฎีกา เขียนไว้ชัดเจนว่าควรจะเอา 3 ตัวนี้มาเป็นหลักเกณฑ์
ในการวัด ดังนั้นคนที่จะอายุ 60 ขึ้นไป ต่อไปก็อาจจะต้องรอเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่าถ้ามันออกช้าเขาก็
บอกว่าให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่าที่คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์นี้ออกมา ดังนั้น ท่านที่อยู่ตรง
นี้ อายุ 60 ปีแล้ว ท่านก็รับต่อไปไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจะได้นำไปบอกในชุมชน อันนี้เป็นระเบียบข้อกฎหมายที่
อยากซักซ้อมเพราะตอนนี้สื่อทุกช่องพูดไปคนละทิศคนละทางกันหมด 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ใครที ่อายุ 59 ปี จะ 60 
ปี อันนี้ยัง 50 50 อยู่แต่ใครลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับปกติเหมือนเดิมบอกตรงๆ รัฐบาลมีงบประมาณอาจจะ
ไม่พอหรือเพียงพอ เพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองสวัสดิการของผู้สูงอายุจริงๆ เขาอยากให้เยอะๆ เลยแต่ถ้า
รัฐบาลมีเงินก็ควรเป็นเป็นสวัสดิการให้พวกเรา ซึ่งพวกเราตั้งแต่วัยกลางคนหรือเยาวชนจน อายุ 60 ปี พวก
เราเสียภาษีเยอะมากซึ่งนับค่าไม่ได้ ตรงนี้สวัสดิการของรัฐซึ่งจะต้องมาดูแลเราแต่เพียงแค่ว่าจะเท่าไหร่ สุดท้าย
รัฐบาลอยากดูแลประชาชนในส่วนนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจ อย่างที่ท่านปลัดชี้แจงไปในส่วนนี้พวกท่านที่นั่งอยู่ที่ อายุ
60 ปีแล้ว ก็ยังได้รับเหมือนเดิมแต่ใครทีก่ำลังจะ อายุ 60 ปี อันนี้ยัง 50 50 อยู่จึงแจ้งเพ่ือทราบไว้ 

 
ที่ประชุม... รับทราบ 
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 3. แจ้งการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 และโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ 
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 โดยทางท่าน

ประธานสภาเทศบาลได้กำหนดวันประชุม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จึงขอเชิญ
ชวนท่านประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาในวันประชุมดังกล่าว  แต่งกายในชุด
สุภาพ 

2. เรื่อง โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ ซึ่งทางนิติกรได้กำหนดวันประชุม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 
กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ชุมชนละ 3 คน ใน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะ
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ ประชาชนทั่วไป สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จึงอยากให้ท่านประธานและกรรมการชุมชนทุก
ท่าเข้าร่วมประชุม ถ้ามีคำถามข้อสงสัยจะได้สอบถามทางวิทยากรได้เลย โดยได้เชิญอัยการจากเมืองพลมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน 

 
ที่ประชุม... รับทราบ 
 
          4.  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนและประชาชน 
               ในเขตเทศบาล ประจำปี 2566  

 ว่าที่ร้อยโท เพียรศักดิ์  พิมพ์จ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัด กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ
แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 สำหรับเอกสารที่แจกให้วันนี้เป็นเอกสารขอความ
อนุเคราะห์เข้าร่วม ขอให้สำรวจและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโดยขอเป็นประธานชุมชนก่อน ถ้าหากท่านไม่สามารถ
มาได้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ขอให้ท่านคณะกรรมการมาแทน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเนื ่องจากทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการปรับปรุงระบบให้บริการด้าน
สารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ. จึงได้อยากอบรมให้ความรู้กับ
ทางประธานชุมชน เพื่อให้เข้าใจว่าทางเทศบาลเรามีการพัฒนานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการหรื อใช้
ในการปฏิบัติราชการอย่างไร หลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วจากการมาชี้จุดแนวเขตในเรื่องของการจัดทำแผนที่
ภาษีและการแบ่งเขตชุมชน ซึ ่งต่อไปจะมีความชัดเจนแม่นยำมากขึ้น เนื ่องจากเราได้พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเทศบาลระดับต้นๆ ที่ ได้ดำเนินการส่วนนี้ซึ่งได้มีการ
ดำเนินการขับเคลื่อนค่อนข้างรวดเร็วเพราะเราได้มีการขยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ทุกๆ ด้านซึ่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอย่างมาก ซึ่งเป็นนโยบายของทางคณะผู้บริหาร จึง
อยากให้ทางประธานชุมชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรใน
เอกสารที่ให้ไว้ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการบันทึกข้อมูลในเขต
ชุมชนของแต่ละชุมชน ซึ่งดำเนินการมาได้ 60-70 เปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าประธานชุมชนท่านใดมีความสงสัยว่า
เขตของชุมชนตนเองจะสิ้นสุดตรงไหน จะได้มาหารือกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจกันระหว่างชุมชน
ต่างๆ เพราะประธานชุมชนชุดปัจจุบันนี้เป็นชุดต้นแบบที่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
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และฝากถึงทางเจ้าหน้าที่ถ้ามีปัญหาแนวเขตระหว่าง 2 ชุมชุน ให้เรียกประธานทั้ง 2 ชุมชนมาปรึกษาหารือ
ร่วมกัน และขอขอบคุณทาง ประธานชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ที่ได้เข้ามาร่วมกันให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ด้วย 

 
ที่ประชุม... รับทราบ 
 

5. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งในที่ประชุมเก่ียวกับเรื่อง โครงการ

เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพ่ือออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่และ
อำนวยการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ในปีนี้จะมีการจัดทั้งหมด 4 จุด  

จุดที่ 1 จะออกเคลื่อนที่ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ วัดสะอาดโนนงาม หนองลุมพุก ซึ่งใน
ส่วนของชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวคือ ชุมชนในเขต 1 ทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
เป็นต้นไป 

จุดที่ 2 จะออกเคลื่อนที่ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ วัดจันทร์ประสิทธิ์ ซึ่งในส่วนของ
ชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวคือ ชุมชนในเขต 2 ทั้งหมด 

จุดที่ 3 จะออกเคลื่อนที่ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ศาลาชุมชนบ้านข่า-ศรีบุญเรือง ซึ่งในส่วน
ของชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวมีทั้งหมด 7 ชุมชน ประกอบด้วย หมู่ 4 พัฒนา,ปอบิด,โพธิ์สวรรค์
,บ้านข่าพัฒนา,ศรีบุญเรือง,แสงทองประชาสรรค์ และขนมจีน 2000  

จุดที่ 4 จะออกเคลื่อนที่ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ ศาลาชุมชนสุมนามัย ซึ่งในส่วน
ของชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวมีทั้งหมด 6 ชุมชน ประกอบด้วย สุมนามัย,มิตรภาพซอย 4 
พัฒนา,บ้านไผ่เก่า,บ้านไผ่พัฒนา,โนนสวรรค์ และกกแดง 

ซึ่งปีนี้นอกจากการจัดกิจกรรมให้บริการของเทศบาลทุกกองฝ่ายแล้ว ก็จะมีในส่วนของส่วนราชการที่
อยู่ในเขตอำเภอบ้านไผ่ แล้วก็ห้างร้านต่าง ๆ ที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วย เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่  ว ิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น แล้วก็จะมีในส่วนของห้างร้านที่จะไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกก็จะ
มี บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บริษัทเกียรติสินโฮเซล เบทาโกรบ้านไผ่ เป็นต้น และก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมทุก
ครั้งนัน้ ร้านบ้านขนมคุณภัทราก็จะมาช่วยสนับสนุนขนมสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม  

ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักๆ มี 1 คณะกรรมการชุมชนทุกท่าน 2 คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ของเราที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ นอกเหนือจากนี้อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตชุมชนของ
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็จะมีกิจกรรมตัดผมฟรีสำหรับเด็กเยาวชนและ
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งรายละเอียดการจัดงานแต่ละจุดจะ
มีซักซ้อมในแต่ละรอบไป และในวันนี้หลังจากประชุมเสร็จขอเชิญชุมชนที่อยู่ในเขต 1 รอประชุมเกี่ยวกับ
เทศบาลเคลื่อนที่ก่อน และในส่วนของชุมชนอื่นถัดไปก็จะประสานการดำเนินงานกับท่านอีกครั้งนึง เพราะ
เนื่องจากว่าบางชุมชน ก็กลางเดือนหน้าบางทีการดำเนินงานการประสานงานก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนไปได้ 
ฉะนั้นเราจะมีการประชุมย่อยทีละจุดจนกว่าการดำเนินโครงการจะครบ 4 ครั้ง 
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นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในส่วนของ
เทศบาลเมืองเคลื่อนที่ที่ได้แจ้งไป ในส่วนของจุดแรกนั้นอยากให้ที่ประชุมในวันนี้ช่วยกันคิด สร้างกิจกรรมอะไร
ต่างๆ มามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องเวลาความจริงแล้วตั้งไว้ 15.00 – 20.00 น. แต่ในตาม
ความเป็นจริงบริบทของแต่ละชุมชน เวลา 16.30 น. กำลังดี เพราะว่าคนจะได้กลับเข้ามา แต่แทศบาลจะมี
การเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนเวลาประมาณ 16.00 น.   และ ทั้ง 4 จุด อยากให้มีการประกวดร้องเพลง 
โดยการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เราจะหาดาวของแต่ละพ้ืนที่ สืบเนื่องจากถนนคนเดินของเราจะครบรอบใน
เดือนธันวาคมนี้ ซึ่งในเดือนธันวาคมเราก็จะนำแต่ละพ้ืนที่มาแข่งขันกันทีถ่นนคนเดิน ซึ่งจะจัดในช่วงประมาณ
ปลายเดือนธันวาคม พร้อมกับเป็นการจัดปีใหม่ไปด้วยเลยและจะแข่งขันร่วมกับประกวดของทางธิดาดอก
ลำดวนที่จะมีการเฟ้นหาเหมือนกันก็จะมาแข่งขันความสามารถในการร้องเพลงบนเวทีถนนคนเดินของเรา 

อีกเรื่องหนึ่ง ตามท่ีแจ้งไปจะมีทางผู้ประกอบการร้านค้ามาร่วมกับเรา โดยที่ ชุมชนหนองลุมพุกจะเป็น
บริษัทเกียรติสินโฮเซล ที่จะนำสินค้าราคาถูกมาร่วมแล้วก็จะนำของต่างๆที่มามอบให้ ส่วนจุดที่ 2 วัดจันทร์
ประสิทธิ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ก็จะเป็นของทางบิ๊กซีจะเป็นผู้มาร่วม และในวันที่ 6 กันยายน 2566 
ที่ศาลาชุมชนบ้านข่า-ศรีบุญเรือง จะเป็นทางบริษัทเกียรติสินโฮเซล ที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ และใน
สัปดาห์สุดท้ายวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ที่ศาลาชุมชนสุมนามัยจะเป็นบิ๊กซีและ CJ มอร์ จะเข้ามา
ร่วมกับทางชุมชน และก็ฝากให้ทางชุมชนได้ลองคิดกิจกรรมร่วมกับทางเทศบาล ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ
สามารถนำเสนอกับทางกองสวัสดิการสังคม 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมอาจจะ
มีมากกว่านี้ เพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราจัดเร็วเกินไปไม่ค่อยมีคนมาร่วม ก็เลยคุยปรึกษาหารือกันว่าต้องจัดเวลา
ประมาณ 16.30 น ขึ้นไปเพราะว่าส่วนมากคนไปทำงานยังไม่กลับจากที่ทำงานและเด็กนักเรียนก็ยังไม่กลับ
จากโรงเรียน ก็เลยจัดช่วงเย็นๆ ประมาณ 16.30 - 17.00 น. และเลิกงานประมาณ 18.00 น. กำลังดี 
ตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังหาสปอนเซอร์ซึ่งจะมาแจกของในเทศบาลเคลื่อนที่อยู่ จึงแจ้งเพื่อทราบไว้ล่วงหน้าโดย
ทั่วกัน  

 
ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 6. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน 

นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งในที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้ว่า การ
แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนและเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีบางชุมชน
หรือหลายชุมชนที่มีการสอบถามเข้ามาว่าในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานของคณะกรรมการ
ชุมชนจะดำเนินการอย่างไร ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกรรมการชุมชนของเทศบาลพ.ศ 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2566 ข้อ 21 ได้กำหนด
ว่าคณะกรรมการชุมชนอาจแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ชุมชนและเทศบาลได้กำหนดชื่อและหน้าที่ของคณะทำงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะทำงานด้านนั้นๆ ทั้งนี้ควรมีเยาวชนและสตรีเป็นคณะทำงานด้วย  
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ซึ่งในวันนี้ทางกองสวัสดิการสังคมก็ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับชุมชนที่มีความประสงค์จะแต่งตั้ง
คณะทำงาน ซึ่งขอแจ้งไว้ก่อนว่าบางชุมชนอาจไม่มีการแต่งตั้งเพราะคณะกรรมการชุมชนของชุมชนมีความ
เพียงพอแล้วในการดำเนินงาน แต่บางชุมชนอาจมองว่ายังมีน้อยไปอยากมีคณะทำงานเพ่ิมอีกก็สามารถแต่งตั้ง
ไดต้ามระเบียบดังกล่าว  

ซึ่งในส่วนของการแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของประธานชุมชนลงนามบังคับใช้ประกาศฉบับนี้และบางชุมชนที่
มีการแต่งตั้งตั ้งคณะทำงานหลังแต่งตั้งเสร็จให้สำเนาประกาศแต่งตั้งดังกล่าวให้ทางกองสวัสดิการสังคม
รับทราบด้วย โดยทางกองสวัสดิการสังคมจะมีแบบฟอร์มแจกให้ท่าน ถ้าชุมชนไหนประสงค์ที่จะมีการแต่งตั้ง
คณะทำงานให้ยกมือและเจ้าหน้าที่จะนำแบบฟอร์มไปแจกให้ แต่ขอนำเรียนไว้ก่อนว่าในส่วนของคณะทำงาน
คือเป็นทีมช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนไม่ได้มีค่าตอบแทนเหมือนคณะกรรมการชมุชน 
และคณะทำงานเป็นเพียงผู้สนับสนุนช่วยเหลือขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุมชน ฉะนั้นจะไม่มีการ
ออกบัตรบัตรประจำตัวคณะทำงานให้ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และนางอัญชิสา  วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชนว่า บัตรประจำตัวคณะกรรมการ
ชุมชนนี้สำคัญเหมือนบัตรประชาชน เพราะจะได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการลงทะเบียนเพ่ือ
รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในส่วนของคนรับรองรายได้ของผู้ลงทะเบียนนจะต้องเป็นคณะกรรมการชุมชนซึ่ง
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นคณะกรรมการชุมชนก็คือบัตรประจำตัวของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งในส่วนนี้หลังจากที่
ลูกบ้านของท่านเอาเอกสารมาให้ท่านเซ็นรับรองแล้วท่านก็จะต้องสำเนาออกเอกสารบัตรประจำตัวของ
คณะกรรมการชุมชนรับรองแนบไปในเอกสารขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยและอีกอย่างก็จะเป็นในส่วน
ของการขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณีซึ่งท่านในฐานะที่เป็นประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
ท่านมีสิทธิ์เซ็นรับรองให้แล้วก็จะต้องแนบบัตรคณะกรรมการชุมชนให้ทางส่วนราชการทราบด้วยน และต่อไป
อาจจะมีสิทธิพิเศษในอนาคตก็ได้ซ่ึงต้องดูรัฐบาลอีกที 

 
ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 

 7. การเลือกประธานเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงกับที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการคัด

สรรประธานเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชนว่า จะมีการนัดประธานชุมชน ในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 
13.30 น. มาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันว่า ประธานทั้ง 39 ชุมชน ท่านใดเหมาะสมเป็นประธานเครือข่าย
ของแต่ละเขตของพวกท่าน ซึ่งพวกท่านอาจจะไปคุยกันก่อนแล้วมาเสนอในวันประชุมได้เช่นกัน เพื่อให้เกิด
ความกระชับรวดเร็วต่อการประชุมในวัน เวลา ดังกล่าว 

 
ที่ประชุม... รับทราบ   
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 8. การเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับ เทศบาล 
   -วาระการประชุมข้างต้นให้เลื่อนไปประชุมใน เดือน กันยายน- 
 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

9. เรื่องอ่ืน ๆ 
 

1. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ไดแ้จ้งกับท่ีประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การไป
ประชุมพูดคุยกับ อสม. ที่ตลาดสี่ เกี่ยวกับแพมเพิส โดยได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าผู้รับจ้างที่
ทางส่วนรัฐบาลกำหนดราคาไว้ชิ้น ละ 9 บาท 50 สตางค์ ปรากฏว่ามีบริษัทเดียวในประเทศไทย ซ่ึงตอนนี้เรา
ทำการสั่งซ้ือไปแล้วแต่รอของมาส่ง จึงไดแ้จ้งให้กับ อสม. ประธานชุมชน กลุ่มสตรี ให้ทราบว่าเราไดด้ำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยและอย่าลืมว่าแพมเพิสนี้เราได้ทั่วประเทศก็
ต้องรอสักระยะหนึ่ง แต่ในที่นี้เราจะมีประชุมสันนิบาตก็จะเอาไปพูดคุยในสันนิบาตเช่นกันให้ส่วนกลางเขารับรู้
เพราะว่าไปเช็คตรวจสอบแล้วพบว่า แพมเพิส มีแบบชิ้นละที่ถูกท่ีสุดอยู่ที ่11 บาท 50 สตางค์ ซ่ึงซื้อเกินราคา
ก็ไม่ได้มีแต่บอกให้ซื้อราคา 9 บาท 50 หรือถูกกว่าปรากฏเช็คไปเช็คมาก็มีแต่ราคาสูงกว่า ได้บริษัทเดียว
ตามท่ีกล่าวไป ตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันทุกเทศบาล เพราะว่ามีบริษัทเดียวในประเทศไทยทีส่่งได้ราคา
นี้ และทั่วประเทศไทยมีหลาย อปท. ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ จึงแจ้งให้กับท่านประธานชุมชน กลุ่มอสม. 
และกลุ่มประธานสตรีได้ทราบ เพราะว่าเรื่องนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่ารอรับมอบ ซึ่งทางเราก็จะ
ตามเรื่องและยังไงก็จะแจ้งให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบข่าวต่อไป เพราะว่าประมาณต้นเดือนเราก็จะหารืออีกมัน
เป็นยังไงอะไรแบบไหนเขายอมรับอยู่มีบริษัทเดียวเขาอาจจะผลิตไม่ทันก็ในส่วนนี้ก็ แจ้งให้กับทุกท่านได้
รับทราบ 

2. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้สอบถามกับที่ประชุมเกี่ยวกับการ
จัดทำรายงานประชุมประจำเดือนของแต่ละชุมชุน มีปัญหาติดขัดอะไรไหม ส่วนเรื่องการเบิกเงิน ไม่วันจันทร์
หรืออังคารจะเขาไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือบ่ายนี้อาจจะโทรไปปรึกษาหารือเลย เพราะว่าส่วนนคร
ขอนแก่นเขายังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนสืบเนื่องจาก 1. ชุมชนมีจำนวนมาก 2. การเมืองก็ยังไม่นิ่ง ก็
เลยยังไม่สามารถดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนใหม่ได้ ในส่วนนี้ก็จะหารือและจะพยายามเร่งให้จบภายใน
เดือนนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วในส่วนจังหวัดก็จะหยุดกันหมดเพราะว่าคุณแม่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก็
เลยจะเดินทางไปที่พิจิตรส่วนใหญ่ก็หยุดยาวกัน 2-3 วัน แล้วก็เป็นวันหยุดราชการเยอะอย่างที่พวกท่านรู้ว่า
หยุดทีเดียว 6 วัน ก็ทางชุมชนถ้ามีปัญหามีอะไรติดขัดเจอสมาชิกท่านก็แจ้งสมาชิกทราบไดเ้ลย 

3. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ไดแ้จ้งกับนายเอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย์และ
ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 2 คน ว่ามีประธานชุมชนบอกว่าอยากให้
เทศบาลเราซื้อเลื่อยตัดหญ้าเป็นส่วนกลางเพราะกองสาธารณสุขฯตัดไม่ทันบางชุมชนใจร้อน บอกมีเลื่อยไหม
ให้พวกผมยืมเพ่ือจะไปช่วยตัด ก็เลยคิดว่าเอาเข้าแผน ซ้ือสัก 5 เครื่อง เพราะในส่วนนี้มองว่ามันก็เป็นอะไรที่ดี
ไม่ต้องมารอคอยเพราะที่ทราบข่าวจาก รองปิงฯ ว่ารอตัดต้นไม้ตัดหญ้ารอนานถึงครึ่งเดือนไม่รู้จะจบหรือเปล่า
เพราะหน้าฝน ฝนตกอาทิตย์เดียวหญ้าเกิดเร็วมากแล้วก็ภัยธรรมชาติลมแรงฝนตกลมแรงหน่วยตัดต้นไม้ก็ตัด
ไม่ทันก็ขอบคุณประธานชุมชนที่ให้ข้อเสนอมา 
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4. นายประเสริฐ  เอราวัณ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ได้กล่าวในที่ประชุม ขอถือโอกาสเป็น
ตัวแทนของพี่น้องคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน เดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทราบมาว่าวันที่ 23 จะมีการ
ประชุมสภาเทศบาลพิจารณางบประมาณ ปี 67 นั้นเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการทัศนศึกษาดูงานของ ปี 
67 จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ก็คือเดือนตุลาคมนี้จะยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนจากนั้นจนถึง
เดือนมีนาคมปี 68 เราก็ไม่สามารถที่จะไปทัศนศึกษาดูงานได้เพราะว่าเป็น 180 วันอันตรายของสมาชิกสภา
เทศบาล จึงอยากให้ท่านนายกพิจารณาดูว่าตั ้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคมจนไปถึงเดือน
มิถุนายนท่านจะดำเนินการทัศนศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ
หลายๆ องค์กรท่านอาจจะทำไม่ทันเพราะฉะนั้นคิดว่าท่านควรแทนงานได้แล้วว่าสมควรที่จะดำเนินการในส่วน
นี้เพื่อที่จะรองรับในการส่วนนั้นเพราะ 180 วันอันตรายเราไม่สามารถจัดได้เลยมันผิดกฎหมายเลือกตั้ง
งบประมาณพวกผมผ่านให้แน่นอนวันที ่ 23 ที ่จะถึงนี้  เพราะพี ่น ้องคณะกรรมการชุมชนก็ด ีพี ่น ้อง
คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านก็ดีถ้าเห็นพร้อมต้องการวันที่ 23 นี้จะมีการประชุมสภาท่านมาสังเกตการณ์
พวกผมจะไม่ได้เอาเรื ่องนี ้ในวาระอื ่นๆ ถามผู ้บริหารให้ท่านพูดชัดเจนให้สัญญาประชาคมกับพี ่น้อง
คณะกรรมการชุมชนจากกลุ่มสตรีแม่บ้านด้วย 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า เรื่องนี้อยู่ในใจ
เสมอ เพราะว่าด้วยความปรารถนาดีจากสมาชิกทั้ง 18 ท่าน เที่ยวนี้ก็ตั้งใจเลยจะทำให้ละเอียดอ่อนที่สุดใหด้ี
ที่สุดเพราะว่าทางสมาชิกได้ลงมติกันว่าเพิ่มงบประมาณทุกองค์ก่อนตั้งแต่ประธานชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน    
อสม. และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องพาท่านไปดูงานในที่ที่ดีที่ ไม่เคยเห็น หลังจากนั้นเราก็มีเวลาผ่อนคลาย 
อาจจะคุยกันทั ้ง 4 กลุ่ม ว่ากลุ่มไหนจะออกไปดูงานก่อนกลุ ่มไหนเป็นลำดับ 2 เพราะเดี๋ยวผมก็ต้องไป
พิจารณาครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุจริงๆ อยากจะพาไปชมวัดพระแก้ว ในส่วนนี้วันก่อนที่มีประชุมผู้สูงอายุก็ถาม
หลายท่านส่วนใหญ่ไม่เคยไปวัดพระแก้ว ในส่วนนี้ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะทางสมาชิกเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผม
นอกรอบตั้งแต่เดือนที่แล้ว กิจกรรมนี้เราพยายามลงชุมชนให้เต็มที่ที่สุด แม้กระทั่งว่ายอมเสียสละงบถนนไป
หลายเส้นเพราะว่าเอามาลงใส่กิจกรรม แต่ว่าเราก็ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาได้หลายเส้นเช่นกัน ตรงนี้ไม่ต้อง
ห่วงก็คิดว่าน่าจะสเริ่มหน้าหนาวอาจจะไปหนาวหน่อยๆ เพราะว่าแจ้งท่านสมาชิกเลยว่าไตรมาสแรกช่วงเดือน 
2 เดือนแรกเราอาจจะยังไม่ได้ไปอาจจะเข้าระยะไตรมาสแรกช่วงท้ายๆเข้าไตรมาสที่ 2 ก็ประมาณปลาย
ธันวาคมต้นมกราคมแต่ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ไปวันที่ 1 กับวันที่ 16 เพราะว่าหลายท่านเลยบอกไปไม่ได้มี
ตั้งแต่สมัยก่อนเลยถือว่าวันนั้นจะเป็นวันไม่สะดวก ก็แจ้งไว้ว่าจะไม่จัดแน่วันที่ 1 หรือวันที่ 16 และก็ทาง
ประธานชุมชนอยากไปไหนก็เสนอมาให้ทางสมาชิกก่อนก็ได้เลยแล้วผมก็จะนำไปตรวจสอบอีกที 

5. นายจีน  ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย  ได้มีข้อสงสัยสักถามในที ่ประชุมหลายเรื ่อง
ประกอบด้วย 

- เรื่องเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนที่ยังไม่ได้ทั้งชุดเก่าและชุดใหม ่ทีย่ังไม่ชัดเจน
ในส่วนนี้จะได้ตอนไหนก็ยังไม่ทราบมีแต่ท่านนายกว่าจะได้ จะให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการก่อนก็ใช่อยู่ แต่เห็น
ท่านนายกว่าเราก็มีเงินอยู่ ท่านนายกทำไมไม่สำรองจ่ายไว้ก่อนแล้วก็ค่อยนำเรื่องดำเนินการในส่วนนั้นก็ได้ 
ท่านนายกว่ามีเงินก็จ่ายไปก่อนก็ได้ระเบียบมันมีอยู่แล้วถ้าเขาเซ็นต์มาคุณก็เอาระเบียบมาแนบกับการจ่ายเงิน
ไปก็จบ 
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นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ในส่วนนี้ต้อง
เห็นใจข้าราชการด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินใช้เงิน มันตามระเบียบถามในใจผมถ้ามันไม่ผิดระเบียบผมเซ็น
เบิกให้ตั้งแต่ 2 เดือนก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะโทรติดต่อหาท้องถิ่นจังหวัดอีกที 

- เรื่องที่เทศบาลเคลื่อนที่ที่สุมนามัยมี 6 ชุมชนร่วมด้วย ส่วนต่างๆ ผมอยากให้ทางเทศบาล
จัดโต๊ะเก้าอี ้ ถนนหนทางให้ให้ดูดีส ักหน่อย เพราะว่าสุมนามัยยังขาดในจุดนี้ อยู่เยอะพอสมควรและ
คณะกรรมการทุกคนเขาก็ช่วยกันดำเนินการอยู ่

- เร ื ่องประชุมประจำเดือนทุกเดือนผมมองดูแล้วว่ามันไม่เป็นแนวเดียวกันทั ้งหมด
คณะกรรมการชุมชนปกติเราต้องมา 5 คนในแต่ละชุมชน แต่ท่านจัดประธานกับแม่บ้านชุมชนละ 2 ท่าน รวม 
2 คน ผมอยากให้เป็นแนวเดียวกันมาทั้ง 5 คนจะได้รู้ปัญหาต่างๆ ไปบอกไม่ใช่ แค่ว่าประธานกับแม่บ้านรู้ 
เพราะบางครั้งก็ไม่มีเวลาที่จะไปคุย ประชุมประจำเดือนเดือนนี้ก็ยังไม่มีแบบฟอร์มออกมาที่จะดำเนินการใน
ส่วนนี้ และ เรื่องเสือผ้า การใส่เสื้อผ้าแต่ละคนมันฟรีสไตล์เกินไปผมว่ามันไม่ใช่ ฝากถึงคณะผู้บริหารด้วย
เพราะว่าการดำเนินให้เป็นแนวเดียวกันควรตัดเสื้อให้เขาหน่อย อยากให้ใส่เสื้อสีกากีเหมือนผู้ใหญ่บ้านเพราะ
เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ จากที่ไปเห็นเทศบาลที่อำเภออื่นมาหลายๆ ที่เขาก็ใส่เป็นสีกากีกัน ประชุมเป็น
วันจันทร์ก็ได้แล้วให้ใส่ชุดสีกากีมาทุกคน อย่าง อปพร. ท่านก็ตัดให้ทั้งหมวกทั้งเสื้อนอกเสื้อในกางเกงรองเท้า
เข็มขัดท่านตัดให้เขาได้ ฝากท่านคณะผู้บริหารฝากท่านทุกท่านที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง  อย่างท่านปลัดที ่ดูแล
งบประมาณก็ให้ดูแลจุดนี้ด้วย คณะกรรมการจะได้เป็นแนวเดียวกันในการประชุมจะได้เรียบร้อยและเป็นหน้า
เป็นตาของเทศบาล มีความภาคภูมิใจ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า มีการพูดคุยกัน
อยู่ในส่วนนี้ เพราะการประชุมองค์กรละ 195 ท่าน เป็นงบประมาณใหม่ ซึ่งในงบประมาณใหม่นั้นต้องอย่าลืม
ว่าการมาประชุมก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงถ้าไม่มีเบี้ยเลี้ยงผมเรียกมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้ว ต้องให้ระยะเวลาสักหน่อย 
เพราะตอนนี้ทางสมาชิกทั้ง 18 ท่านก็อยากพบปะชุดประธานชุมชนมีคณะกรรมการมาทั้งหมด 195 ท่าน 
และก็จะมีการประชุมของกลุ่มสตรีแม่บ้านก็ต้องมาครบ 195 ท่านเช่นกัน เราก็ต้องตั้งงบประมาณเพิ่มอีก   
อสม. ประชุมทีเดียว 215 ท่านอาจจะมี 2 เดือนครั้งหรือเดือนละครั้ง แล้วแต่โอกาสเพราะว่า อสม. จะ
ประชุมประจำเดือนแต่ละเขต แต่ละศูนย์อยู่แล้วแต่ตรงนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ อธร. ขึ้นมา
อีก 1 ชุดชุดละ 195 ท่านเช่นกันแต่ใน อธร. จะประชุมเป็นไตรมาสปีนึงอาจจะประชุม 4 ครั้ง แต่ประธาน
ชุมชนกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชุมทุกเดือนน ก็ต้องขอเวลาสักหน่อย ส่วนใน 195 ท่านนี่ต้องมีใบลาป่วยใคร 
เพราะตอนนี้โดยเฉพาะกลุ่มคณะประธานชุมชนรับเงินเดือนทุกเดือนก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทางสมาชิก
กับผู้บริหารจะทำให้ดีที่สุด 

6. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. สอบถามเกี่ยวกับการฝึกอบรม อปพร.ที่ได้มีการ
อบรมเสร็จสิ้นไปแล้วและได้มีการวัดตัวเพื ่อตัดชุดไปแล้วนั้นเมื ่อไรจะได้ชุด และเสนออยากให้ มีการจัด
สวัสดิการให้คณะกรรมการชุมชนด้วย เช่น ค่ารักษาพยายบาล เป็นต้น 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ไดส้อบถามรองปลัดเทศบาล (รองหนุ่ม) ใน
ที่ประชุม ได้คำตอบว่าจะได้รับมอบในวันที ่ 20 กันยายน 2566 และจะขอหารือกับทางท่านปลัดก่อน
เกี่ยวกับสวัสดิการของคณะกรรมการชุมชนเพราะยังไม่มีระเบียบรองรับแต่คร่าวจะเอาให้ได้อย่างอสม.เลย 
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7. นายอนุชา  พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วทรานี ไดส้อบถามในที่ประชุมเรื่องการแจ้งเหตุด่วนต่างๆ 
ผ่านไลน์ทำทันที เช่น ต้นไม้ล้ม ท่อแตก น้ำท่วม เพ่ือให้กอง ฝ่ายที่เก่ียวข้องลงมาจัดการ ยังยึดตามกฎระเบียบ
เดิมหรือไม่คือเรื่องที่ด่วนต้องทำก่อน โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าที่ตกลงกันไว้ว่า 1-2 วัน แต่เรื่องตัดหญ้ามีปัญหา
เรื่องคิวอย่างมากโดยเฉพาะเรื่อง เพราะไม่มีการบอกวันเวลาที่ชัดเจน ทำให้ไม่รู้ว่าจะมาทำวันไหน จะได้ไม่มี
การลัดคิว อยากให้ลงวันที่ด้วยว่าแจ้งเมื่อไหร่จะเข้าดำเนินการวันไหนเพราะว่าท่านประธานทุกคนจะได้แจ้ง
ลูกบ้านได้ว่าเขาจะมาดำเนินการเมื่อไหร่ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ยังเป็นเรื่องน่า
ปวดหัวอยู่ ส่วนนี้เรามีการเข้าคิวเราอยู่ไม่มีเด็กเส้นหรือ สท. คนนี้มาขอแซงคิวก่อน เพราะรองปิงเป็นผู้ดูแลคน
เดียวตามคิวยกเว้นเหตุฉุกเฉิน เช่น ลมพัดต้นไม้หักหรืออะไรพวกนี้เราต้องลงทันทีหากวันนี้คืนนี้ไม่ทันก็พรุ่งนี้
เช้า เรื่องไฟฟ้าบางครั้งบางคราวก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชุมกันว่าตอนโทรไปต้องรับสาย ถ้าโทรไป
ปิดโทรศัพท์ก็คุยกับผอ.แล้ว อย่างนี้อย่าให้เกิดข้ึน 

 นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมว่า เมื่อวานมีการ
ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเราก็ได้เอาประเด็นนี้เข้าไปนั่งคุยในที่ประชุมในหน่วยทำทันทีอย่างที่ ท่านประธาน
อนุชาบอกเรามองในเรื่องของเอาสาธารณสุขก่อนตอนนี้สาธารณสุขคิวตัดหญ้ายาวมากตอนนี้ถึงประมาณ
อาทิตย์ที่ 2 เดือนกันยายนแล้ว ที่ว่าต้องทำส่วนวันหยุดเจ้าหน้าที่เราไม่ได้หยุดเลยเจ้าหน้าที่เราออกมา
ปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำให้การตัดหญ้าดำเนินการให้ทั่วถึงทุกๆ ท่านก็เลยคิดกันว่าเราจะทำแบบนี้ทุกวันจันทร์
เราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งตารางเข้าไปให้ทางประธานชุมชนทุกท่านได้เห็นว่าตอนนี้คิวอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้าง
แล้วถ้าท่านแจ้งมาก็อย่างที่ท่านอนุชาได้บอกมาก็จะทำตามนั้นก็  คือว่าจะมีการแจ้งไปว่าคิวของท่านจะได้
ประมาณวันไหน แต่ในการทำแบบนี้ก็อย่างที่ท่านนายกบอกเราจะมองในเรื่อง  ถ้ามันมีเหตุด่วนสำคัญเข้ามา 
อันนี้เราจะทำเหตุด่วนก่อน อย่างเรื่องของกองช่างภัยพิบัติอะไรต่างๆ ถ้าภัยพิบัติเข้ามาเราจะต้องบรรเทาทุกข์
ให้กับพี่น้องประชาชน ดังนั้นเราจะเรียงลำดับความสำคัญ ถ้าไม่มีลำดับความสำคัญเราก็จะทำตามคิว แล้วก็
รวมถึงงานป้องกันของเราคิวตัดต้นไม้ตอนนี้ใน 1 อาทิตย์นี้เป็นจะออกไปที่ไหนบ้างเพื่อที่ทางสมาชิก พี่น้อง
ประชาชนและทางประธานชุมชนจะได้รับทราบว่า ตอนนี้เราจะแก้ปัญหาแบบนี้ก่อนแล้วลองรันงานดูว่ามันจะ
มีผลกระทบอะไรกลับมา ถ้าเกิดเราดำเนินการไปแล้วแล้วมันมีความติขัดมันก็อยากให้ทางประธานชุมชนหรือ
ทางสมาชิกสะท้อนสะท้อนภาพกลับมาพวกเราจะเอาไปพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ตอนนี้เราจะทำ
ตารางแล้วก็แจ้งให้ผ่านไลน์ให้ทราบก่อน 

8. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้ร้องเรียนกับ นายวรพล ภัคสุขชัย รอง
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องคนบ้าของชุมชน บ.ข.ส. จะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง 
สืบเนื่องจากเคยโดนตำรวจจับไปแล้วก็ปล่อยออกมาอีก ซึ่งมันเป็นหาเป็นปัญหาเดือดร้อนของในชุมชนมีการ
ทำลายทรัพย์ ไปแจ้งความแล้ว ขึ้นโรงพัก 2-3 รอบ แต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามนี้ทางเทศบาล
ท่านรองปิงจะมีวิธีช่วยเหลือทางชุมชนยังไงได้บ้าง และเรื่องงานพระราชพิธี การมีงานพระราชพิธีและมีหนังสือ
เรียนเชิญประธานไปร่วมกิจกรรมไม่มีจุดยืนให้ประธานนั่งเลย ฝากเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอำเภอจัดหรือทาง
เทศบาลจัด 

นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ได้ปรึกษากับทาง
ตำรวจแล้วเมื่อกี้ตำรวจก็มาได้ เมื่อสักครู่ตำรวจได้โทรเข้ามาตอนนี้คนบ้าอยู่ในห้องน้ำวัดจันทร์ฯ ซึ่งกำลังส่ง
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เทศกิจแล้วก็ตำรวจไปล้อมจับอยู่เพราะตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ำพอจับเสร็จเราได้ประสานกับทางโรงพยาบาลไป
แล้วคราวนี้ทางโรงพยาบาลก็จะส่งเข้าไปในจิตเวช อย่างครั้งที่แล้วเขาเข้าไปในจิตเวชบำบัดเสร็จคิดว่าดีแต่
ออกมาหนักกว่าเดิม ซึ่งเราได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลไปแล้วว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้ เราก็เลยทำอีกอันนึง คือ
ประสานกับทาง พมจ.เพราะออกจากจิตเวชเสร็จจะพาไปวัดสวนแก้วซึ่งไม่รู้จะเป็นทำให้ทางนู้นลำบากใจหรือ
เปล่าแต่ก็อยากให้เก็บไว้เป็นความลับก่อน ช่วยประสานให้เขาไปอยู่ทางนั้นเผื่ อจะจิตใจสงบลงก็นนำเรียนใน
การแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนวันนี้จะล้อมจับเลย 

ส่วนในเรื่องงานราชพิธีต่างๆ ตรงนี้ผมจะเข้าไปคุยกับทางอำเภอ ว่าอำเภอจะสถานที่ส่วนนึงให้กับทาง
ชุมชนของเราว่าจะนั่งตรงช่วงไหนอะไรยังไงได้บ้างอีกที 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ทางอำเภอจะจัด
เก้าอี้ไว้จนเต็มแต่ใครไปก่อนก็จะนั่งก่อน เพราะว่าปัญหานี้ก็เคยคุยหลายครั้งแล้วอำเภอจะจัดเพื่อไว้ได้เฉพาะ
หัวหน้าส่วนการงานแค่นั้น อันนี้เรียนประธานชัยเราไปกำกับดูแลไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานของเทศบาลไม่ผิดพลาด
เพราะเรามีแต่องค์กรของเราเจ้าหน้าที่เราจะเตรียมไว้พร้อมเพ่ือไว้ ส่วนนี้ก็แจ้งให้พวกท่านได้ทราบ 

นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งข่าวให้ที่ประชุมทราบว่าทางเจ้าหน้าที่
สามารถจับคนบ้าได้แล้วกำลังนำตัวไประงับสติอารมณ์อยู่ที่โรงพยาบาล หลังจากนั้นก็จะนำตัวส่งไปในของจิต
เวชกเพื่อทำการบำบัดให้เขาอยู่ในพื้นที่กักกันก่อน พอเขาเริ ่มที่จะควบคุมสติได้ก็จะเอาไปที่วัด และก็จะ
พยายามไม่ให้กลับเข้ามาในชุมชนอีก ตอนนี้ต้องประสานต่อกับทาง พมจ. ว่าเขาจะมีมาตรการยังไงเพราะว่า
อย่างครั้งที่แล้วก็เป็นถอดบทเรียนว่าเอากลับมาแล้ว แต่งตัวดีขึ้นทุกอย่างเป็นผู้เป็นคนขึ้นแต่อารมณ์รุนแรง
กว่าเดิมอันนี้คือผู้หนักกว่าเดิม ทำลายหนักกว่าเดิม   

 
ที่ประชุม... รับทราบ 

  
 

                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนสิงหาคม  2566 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 15 จาก 19 
 

ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันพุธที ่ 16  สิงหาคม  2566  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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                 (นายประจวบ  สารกูล)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                   เดือนสิงหาคม  2566 


